

## TỔNG HỢP TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI GỬI ĐẾN ĐẠI HỘI SAU GIỜ THẢO LUẬN

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
048391	Tình hình tái cấu trúc THI ra sao?	<p>Tuy còn nhiều khó khăn do nhu cầu thị trường sụt giảm năm 2023 nhưng qua hơn 1 năm tái cấu trúc THIBIDI bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Về Doanh thu: Doanh thu thuần năm 2023 đạt 1.396 tỷ đồng, đạt kế hoạch đặt ra. Trong đó, doanh thu SX CN 2023 đạt KH đặt ra, ghi nhận tăng trưởng 7% so với năm trước. Doanh thu thuần trung bình trên 1 đầu nhân sự của đơn vị tăng từ 4,3 tỷ năm 2022 lên 4,8 tỷ năm 2023.</li> <li>- Năm 2023, đơn vị tiếp tục tối ưu hoạt động nên các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều giảm so với năm trước. Tỷ trọng các chi phí gián tiếp này trên tổng DT thuần của đơn vị đã giảm qua các năm tái cấu trúc.</li> <li>- Năm 2023, nhờ tích cực triển khai các hoạt động bán hàng và tối ưu công tác quản trị hàng tồn kho, nên số dư hàng tồn kho của THIBIDI đã giảm từ 709 tỷ xuống còn 263 tỷ cuối năm 2023.</li> </ul> <p>Tới hiện tại, công tác tái cấu trúc của THIBIDI vẫn đang được tiếp tục theo hướng: mở rộng thị trường, tối ưu hóa các chi phí, chú trọng công tác nghiên cứu cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng nhân sự.</p>
048391	Mảng điện: Dự báo khi nào kế hoạch triển khai Quy hoạch điện 8 được ban hành? Cơ chế mới cho năng lượng tái tạo sẽ ra sao? Luật điện lực giúp ích gì?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GELEX và nhiều nhà đầu tư dự án điện kỳ vọng các quy định sớm được ban hành để tiếp tục triển khai các dự án điện tái tạo.</li> <li>- Cơ chế giá mua điện tại các dự án mới có thể sẽ theo cơ chế đàm phán, thỏa thuận giá tùy từng loại hình điện, quy mô dự án. GELEX sẽ theo sát các quy định để đánh giá khả thi triển khai dự án khi có cơ chế cụ thể được ban hành.</li> </ul>
048391	Xin trình bày kế hoạch thoái vốn tại Điện lực GELEX?	<p>GELEX hiện sở hữu 79,99% vốn tại Điện lực GELEX và chưa có kế hoạch thoái vốn.</p> <p>Trong thời gian tới, Điện lực GELEX có kế hoạch phát hành thêm 10% để tăng vốn và phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP. Nội dung cụ thể quý cổ đông có thể tham khảo tại Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên của Điện lực GELEX đã được công bố thông tin.</p>

048391	VGC thoái vốn các công ty VLXD nào? Lợi nhuận bao nhiêu?	Trong định hướng chung của GELEX, Tập đoàn sẽ xem xét thoái vốn tại các mảng hoạt động kém hiệu quả hoặc ít khả năng cạnh tranh trong dài hạn để tập trung nguồn lực đầu tư cho những ngành mũi nhọn, giàu tiềm năng tăng trưởng. Các thông tin cụ thể về việc này quý cổ đông có thể tham khảo tại tài liệu các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của Viglacera.
029455	Bao giờ hủy niêm yết (Công ty cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội) HEM	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của HEM diễn ra ngày 15/03/2024 đã thông qua việc Hủy tư cách công ty đại chúng của HEM. Theo đó, HEM đang tiến hành các thủ tục để hủy tư cách công ty đại chúng và hủy giao dịch trên sàn UPCOM. Các thông tin cụ thể về việc này quý cổ đông có thể tham khảo tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của HEM.